

**THÔNG BÁO**

**Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/6/2017**

Ngày 05 tháng 6 năm 2017, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ. Cùng tham dự có đồng chí Hoàng Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND huyện và đại diện các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Lao động - TB&XH, Ủy ban MTTQ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Toà án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và Công an huyện.

**I. Kết quả cụ thể**

Phiên tiếp công dân kỳ này, Hội đồng tiếp công dân đã tiếp 09 trường hợp (trong đó có 03 trường hợp đông người với nội dung yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, gồm: Ông Đoàn Minh Hàn và 13 công dân thuộc các xóm Trường Vịnh, Trường Thủy, xã Xuân Trường; ông Đậu Xuân Cứ, bà Đậu Thị Bích và 18 công dân thuộc thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang; Ông Nguyễn Anh Táo (Xuân Hội) và 12 công dân thuộc các xã Xuân Hội, Xuân Trường, Xuân Phổ, Xuân Liên, Xuân Giang làm nghề nuôi trồng thủy sản). Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành phần tham gia, đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Phiên tiếp công dân đã giải thích, trả lời và kết luận đối với từng trường hợp như sau:

1. Bà Hoàng Thị Tuyên thường trú tại thôn 12, xã Cổ Đạm: *Tiếp tục đề nghị giải quyết cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà đối với diện tích đất tại thôn 12, xã Cổ Đạm mà bà được UBND xã xét cấp năm 1977 và đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1996 (bản gốc Giấy chứng nhận này bà đã nộp cho công chức Địa chính xã để làm hồ sơ, thủ tục cấp đổi).*

Về việc này, qua kiểm tra, hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Hoàng Thị Tuyên đã được UBND xã Cổ Đạm chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện. Giao Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Phòng Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, tham mưu cho UBND huyện xử lý theo quy định, hoàn thành trước ngày 20/6/2017.

2. Ông Nguyễn Văn Sửu và bà Trần Thị Thanh thường trú tại Tổ 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh: *Đề nghị kiểm tra lại việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Bảo (anh trai của ông Sửu) vào năm 2010 đối với thửa đất số 160, Tờ bản đồ số 16, diện tích 4153.6 m<sup>2</sup> tại Thôn*

6 (nay là thôn Thành Vân), xã Xuân Thành; vì theo ông, bà thừa đất của ông Bảo vốn là một thửa nhỏ năm 1980 được tách ra từ thửa đất của cha mẹ (ông Nguyễn Văn Trách - mất năm 1985 và bà Phan Thị Năm - mất năm 2014) nhưng khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại cấp bao trùm luôn cả phần đất của cha mẹ là không đúng quy định.

Về việc này, chuyển đơn giao Phòng Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, rà soát hồ sơ liên quan; tổ chức làm việc với công dân để giải thích, làm rõ; báo cáo kết quả cho UBND huyện, Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện trước ngày 25/6/2017.

3. Ông Nguyễn Văn Vững thường trú tại Thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành kiến nghị giải quyết việc: Gia đình ông có thửa đất vườn ở tại thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành đã sử dụng làm nhà ở từ năm 1995 đến nay, đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 933456, ngày 07/7/2014 nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lý do ông là thương binh hạng 1/4, thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất nhưng đến nay các cơ quan có thẩm quyền chưa xử lý dứt điểm để gia đình ông nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Về việc này, giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét, tham mưu cho UBND huyện xử lý theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/6/2017.

4. Ông Phan Thọ Hòa thường trú tại xóm Hội Tiên, xã Xuân Hội: Tiếp tục đề nghị giải quyết dứt điểm việc ông Phan Xuân Hùng là người từ nơi khác đến tự ý chặt phá cây cối và xây dựng công trình trái phép trên phần đất mà gia đình ông đang sử dụng (đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Về việc này, mặc dù UBND xã Xuân Hội đã có Văn bản số 34/BC-UBND ngày 28/3/2017 báo cáo UBND huyện, tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Yêu cầu UBND xã Xuân Hội tập trung xem xét, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật; trả lời công dân bằng văn bản và báo cáo UBND huyện trước ngày 25/6/2017.

5. Bà Nguyễn Thị Tị ở thôn Linh Trù, xã Xuân Liên: Tiếp tục đề nghị xem xét, giải quyết cấp cho bà 01 lô đất để xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống và có nơi thờ cúng chồng là Liệt sỹ.

Về việc này, UBND huyện đã có Văn bản số 790/UBND-VP ngày 02/6/2017 đôn đốc UBND xã Xuân Liên khẩn trương xem xét, giải quyết dứt điểm, trả lời công dân bằng văn bản và báo cáo UBND huyện trước ngày 20/6/2017. Đề nghị bà chờ kết quả.

6. Các công dân: Trần Văn Đại, Trần Thị Thu, Trần Văn Trung, Hoàng Thị Tùng thường trú tại thôn 9, xã Cổ Đạm: Tiếp tục đề nghị giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đối với diện tích đất vườn ở hiện nay các hộ đang sử dụng tại thôn 9, xã Cổ Đạm; các hộ không đồng tình

với kết quả giải quyết của UBND xã Cổ Đạm tại Thông báo số 07/TB-UBND ngày 07/4/2017,

Về việc này, tại Thông báo số 194/TB-UBND ngày 24/4/2017, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên - Môi trường trực tiếp làm việc với UBND xã Cổ Đạm và các hộ dân liên quan, kiểm tra, xem xét, tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn, chỉ đạo UBND xã giải quyết theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả giải quyết cho UBND huyện, Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện trước ngày 25/5/2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả. Yêu cầu Phòng Tài nguyên - Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 194/TB-UBND ngày 24/4/2017; báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 17/6/2017.

7. Các công dân: Nguyễn Anh Táo (Xuân Hội), Lê Đình Tuấn (Xuân Trường), Trần Huy Linh (Xuân Phổ), Cao Sỹ Hải (Xuân Liên), Trần Ngọc Sinh (Xuân Giang) và 08 công dân khác thuộc các xã Xuân Hội, Xuân Trường, Xuân Phổ, Xuân Liên: *Đề nghị giải quyết bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho các hộ nuôi trồng thủy sản.*

Về việc này, hiện nay Hội đồng đánh giá, thẩm định thiệt hại do sự cố môi trường biển của huyện và UBND các xã liên quan đang tiếp tục rà soát, xác định thiệt hại cụ thể để xử lý theo quy định. Đề nghị các công dân chờ kết quả.

8. Ông Đoàn Minh Hàn (Trường Vịnh) và 13 công dân thuộc các xóm Trường Vịnh, Trường Thủy, xã Xuân Trường: *Đề nghị giải quyết bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho các ông bà theo nhóm lao động không thường xuyên nhưng có thu nhập chính từ biển.*

Về việc này, sau khi tiếp nhận đơn của các ông bà, UBND huyện đã có các văn bản chuyển đơn giao UBND xã Xuân Trường kiểm tra, xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả. Yêu cầu UBND xã Xuân Trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện; trả lời các công dân và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 20/6/2017.

9. Ông Đậu Xuân Cứ, bà Đậu Thị Bích và 18 công dân thuộc thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang: *Tiếp tục đề nghị giải quyết việc bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho các ông, bà.*

Về việc này, Hội đồng Tiếp công dân huyện đã tiếp, giải thích cụ thể tại Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/4/2017 (có Thông báo số 192/TB-UBND ngày 10/4/2017). Hiện nay, UBND huyện đang tiếp tục đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền để xem xét, bổ sung đối tượng. Do vậy, đề nghị các ông bà chờ kết quả.

Giao UBND xã Xuân Giang tiếp tục tuyên truyền, giải thích, trả lời đến tận các tổ chức, cá nhân có đơn thư kiến nghị và nhân dân địa phương được biết.

<sup>1</sup> Các Văn bản: Số 723/UBND-VP ngày 24/5/2017, Số 730/UBND-VP ngày 25/5/2017, Số 747/UBND-VP ngày 25/5/2017, Số 754/UBND-VP ngày 26/5/2017, Số 758/UBND-VP ngày 29/5/2017, Số 787/UBND-VP ngày 02/6/2017.

## II. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu

- Trưởng các phòng, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã liên quan tổ chức hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện. Kết quả giải quyết phải báo cáo Lãnh đạo UBND huyện; báo cáo (hoặc thông báo) cho Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện đầy đủ, đúng thời gian quy định để tổng hợp, theo dõi (nhất là các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan các kiến nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài của công dân đã được Ban Tiếp công dân huyện đôn đốc nhiều lần).

- Các đơn vị cử đại diện lãnh đạo hoặc cán bộ phụ trách tiếp dân tham gia Phiên tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện theo quy định (theo Thông báo số 19/TB-UBND-VP ngày 30/3/2012 của UBND huyện) và nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan để cùng lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân định kỳ có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/6/2017, UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện để theo dõi, chỉ đạo và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan để biết, thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);
  - Thanh tra tỉnh, Ban TCD tỉnh (b/c);
  - TT Huyện ủy; TT HĐND huyện (b/c);
  - Lãnh đạo UBND huyện;
  - Các thành phần tham gia TCD định kỳ;
  - Văn phòng Huyện ủy, UBKT Huyện ủy;
  - Chánh, Phó VP HĐND-UBND huyện;
  - UBND các xã (có công dân được tiếp);
  - Lưu: VT, TCD;
- Gửi: + Bản ĐT: Các thành phần nhận VB qua I-O;  
+ VB giấy: Các thành phần còn lại.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Hà Chu Lệ**